

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ QUẢNG VINH**

Số: 200 /UBND

V/v đề nghị giải quyết các ý kiến  
phản ánh của công dân trên nền tảng  
Huế S có liên quan đến ngành Điện

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Điện lực huyện Quảng Điền.

Ngày 08 tháng 4 năm 2023, UBND xã có tiếp nhận 02 phản ánh của công dân trên nền tảng Huế S với nội dung như sau:

1. Tại đội 8, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (phía ngay cổng làng Lai Trung, quán tạp hóa Trường An) có hệ thống dây điện quá gần với các mái tôn của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây mặt dù phía cột điện vẫn có thể nâng lên cao hơn. Mong quý cơ quan chức năng có hướng giải quyết để bà con được yên tâm không sợ rò rỉ điện mất an toàn.

Qua xem xét nội dung phản ánh của công dân, UBND xã đã phối hợp với trưởng thôn Sơn Tùng khảo sát thực tế vị trí mà công dân phản ánh. Qua khảo sát thực tế, UBND xã nhận thấy tại khu vực mà công dân phản ánh có hệ thống đường dây điện thuộc Điện lực huyện Quảng Điền quản lý nằm trên mái nhà của các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực trên, nên không an toàn về điện và rất nguy hiểm về an toàn tính mạng con người.

2. Theo quy định của nhà nước, đường nông thôn mới phải đủ 5m bề ngang mặt bằng đường, nhưng hiện tại có cột điện vướng ngay đầu ngõ xóm 6, thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền nếu sau này đổ bê tông xóm, sẽ vướng ngay đường bê tông, gây trở ngại và nguy hiểm cho người qua lại.

Qua xem xét nội dung phản ánh của công dân, UBND xã đã phối hợp với trưởng thôn Ô Sa khảo sát thực tế vị trí mà công dân phản ánh. Qua khảo sát thực tế, UBND xã nhận thấy tại khu vực mà công dân phản ánh thực tế thuộc xóm 7, thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, hiện trạng trên tuyến đường xóm 7 có 01 Trụ điện do Điện lực huyện Quảng Điền quản lý nằm trên phạm vi của đường giao thông, hiện nay thực hiện chủ trương xây dựng Xã nông thôn mới nâng cao, Thôn nông thôn



mới kiểu mẫu, xóm 7 đã tiến hành làm mặt bằng để bê tông hóa tuyến đường, tuy nhiên phạm vi để bê tông hóa tuyến đường lại vướng đến trụ điện của Điện lực huyện Quảng Điền, nên khi bê tông hóa tuyến đường sẽ không đảm bảo bề rộng mặt đường và cũng rất nguy hiểm khi người dân lưu thông trên tuyến đường này.

Từ thực trạng trên, UBND xã Quảng Vinh kính mong Điện lực huyện Quảng Điền quan tâm, tiến hành khảo sát thực tế vị trí mà công dân phản ánh và sớm có hướng giải quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Tấn Hành**